

Số: 01/KH-THCSPHg

Phước Hưng, ngày 26 tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong trường học Năm học 2020 - 2021

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-PGDĐT ngày 25/8/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong trường học năm học 2020 - 2021, Trường THCS Phước Hưng xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong trường học năm học 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông trong học sinh; góp phần hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong nhà trường.

Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong trường học phải thực hiện sâu, rộng, thường xuyên, hiệu quả theo chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm sự chặt chẽ, thống nhất phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu quả chương trình giáo dục an toàn giao thông và cuộc thi “Giao thông học đường trên Internet dành cho học sinh THCS năm học 2020-2021”.

Nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đến từng cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh; gắn trách nhiệm của người đứng đầu mỗi tổ chức, đoàn thể, cá nhân giáo viên chủ nhiệm và Hiệu trưởng nhà trường với kết quả việc chấp hành luật an toàn giao thông trong phạm vi điều hành, quản lý.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP

1. Công tác bồi dưỡng giáo viên

Triển khai tập huấn chương trình giảng dạy về an toàn giao thông cho giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, công tác đội để xây dựng đội ngũ giáo viên có kiến thức và phương pháp giáo dục hiệu quả về an toàn giao thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học.

Tăng cường công tác tập huấn cho giáo viên các bộ môn về công tác giáo dục an toàn giao thông. Nhà trường sẽ cử giáo viên tham dự lớp tập huấn về công tác giáo dục an toàn giao thông theo Công văn số 1487/SGDDĐT-GDTrH ngày 31/7/2019 của Sở GD&ĐT về việc tập huấn nội dung giáo dục an toàn giao thông cấp THCS

2. Thực hiện chương trình giáo dục an toàn giao thông trong chương trình chính khóa và các hoạt động ngoại khóa

Nhà trường triển khai Kế hoạch thực hiện an toàn giao thông đường bộ, đường thủy đến từng cha mẹ học sinh; mùa mưa, khi các tràn qua đường có nước, cha mẹ học sinh phải có mặt để đưa đón học sinh khi đi và về, không để học sinh tự đi khi có nước lũ chảy xiết. Cha mẹ học sinh không để các em tự chống bè, chống sòng, tắm sông, tắm đập khi đi học, khi về nhà.

Nhà trường thực hiện đầy đủ nội dung giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông lồng ghép trong chương trình chính khóa một số môn học của bậc THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020; cán bộ, viên chức tại các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm không lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất ma túy.

Trong năm học 2020 - 2021, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa liên quan đến giáo dục an toàn giao thông, nhấn mạnh việc nắm vững và chấp hành Luật Giao thông, các tình huống ứng xử khi tham gia giao thông; tổ chức các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, lái xe an toàn và các hoạt động về văn hóa giao thông.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường sử dụng tiết chào cờ để tổ chức phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường”, tháng 9/2020. Đầu năm học 2020-2021 nhà trường họp cha mẹ học sinh, triển khai kế hoạch thực hiện an toàn giao thông của trường để tuyên truyền, nhắc nhở và cha mẹ học sinh cam kết không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe gắn máy, xe mô tô đang tham gia giao thông. Cam kết thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử văn hóa giao thông.

Nhà trường chỉ đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Liên đội xây dựng kế hoạch, triển khai các phong trào, cuộc vận động học sinh tham gia xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông và các hoạt động bảo đảm an toàn giao thông. Nhà trường lồng ghép, phổ biến giáo dục về an toàn giao thông và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Nhà trường tích cực tham gia và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức, phát động các cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ; Luật giao thông đường thủy nội địa; Luật giao thông đường sắt, thi lái xe mô tô an toàn. Cuộc thi “Giao thông thông minh” và “Giao thông học đường” trên Internet, các hoạt động về văn hóa giao thông... cho học sinh; biên tập in ấn các tài liệu phổ biến, tuyên truyền về giáo dục An toàn giao thông, văn hóa giao thông phù hợp với đối tượng học sinh THCS và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Vận động học sinh thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông, bao gồm: tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; chủ động nhường đường; thân thiện với người đồng hành; không nói tục, không chửi bậy, không hút thuốc lá và

không vứt rác bừa bãi; không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia; hạn chế sử dụng còi; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông.

Tuyển chọn, luyện tập, đưa đội tuyển học sinh tham dự cuộc thi tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông trong học sinh lần thứ XV năm 2021 do Ban an toàn giao thông huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước tổ chức.

Nội dung giáo dục pháp luật về trật tự An toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường; là tiêu chí xếp loại hạnh kiểm dành cho học sinh. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục an toàn giao thông; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

3. Công tác kiểm tra

Hàng tuần họp trực báo giáo viên chủ nhiệm; hàng tháng họp cán bộ, viên chức, người lao động kiểm tra, đánh giá kết quả chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các thành viên thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.

Cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh của nhà trường vi phạm trật tự An toàn giao thông mà Công an gửi thông báo thì nhà trường tổ chức cho cá nhân kiểm điểm, phản hồi kết quả kiểm điểm, giáo dục và các biện pháp xử lý về cơ quan Công an đã ra thông báo, về Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước; đồng thời thông báo cho cha mẹ học sinh để cùng phối hợp, giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Nhà trường xây dựng kế hoạch, thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông của học sinh đồng thời xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả cha mẹ học sinh biết để cùng thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong trường học năm học 2020 - 2021, triển khai đến cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh toàn trường và chỉ đạo thực hiện.

Công đoàn, Chi đoàn, Chuyên môn, Liên đội cụ thể hóa kế hoạch, triển khai thực hiện, đánh giá và báo cáo kết quả hàng tháng cho Văn phòng nhà trường.

Cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh của nhà trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

Liên đội tổng hợp kết quả thực hiện của học sinh hàng tháng, quý. Văn thư nhà trường tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện theo từng quý, 6 tháng và 01 năm về Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Tuy Phước;
- C.Môn; Công đoàn; Chi đoàn; Liên đội;
- Lưu VT; HSMC.

